



๓.๑ - ๘.๑ ๒๐๒๐ | ฉบับที่ ๔

Keep Girls Safe

โครงการรักษ์เด็กในมูลนิธิแอ๊ดดร้าประเทศไทย



เรื่องเด่นประจำฉบับ

กิจกรรมไฮไลท์

กิจกรรมในอนาคต

กล่าวทักทาย

ก่อนอื่นต้องขอสวัสดิ์ปีใหม่มทุกท่านก่อนนะคะ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าปี 2564 นี้จะเป็นปีที่เต็มไปด้วยความหวังและความศรัทธาที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมว่าโรคระบาดไวรัสโคโรนา 19 จะดีขึ้น เนื่องจากตอนนี้ได้มีการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 19 ในหลายๆ ประเทศทั่วโลกแล้ว

ในวันคริสต์มาสและปีใหม่ที่ผ่านมา โครงการรักษ์เด็กได้จัดงานเฉลิมฉลองเล็กๆ ให้กับเด็กๆ ในสถานสงเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนของขวัญ การแข่งขันกีฬาภายใน และพิเศษกว่าปีที่ผ่านมา เราได้รับบริจาคจากผู้บริจาคหลายๆ ท่านที่ได้บริจาคเงินให้พาเด็กๆ ออกไปกินข้าวนอกสถานสงเคราะห์ เนื่องในโอกาสพิเศษเช่นนี้ เด็กๆ ต่าง รู้สึกสนุกสนานไปกับเทศกาลและอาหารเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้อ่าน ผู้บริจาคและ ผู้สนับสนุนทุกท่าน จะมีช่วงเวลาพิเศษกับเทศกาลที่ผ่านมาเช่นเดียวกับกับเรา

จดหมายข่าวฉบับนี้ยังมีเรื่องราวอื่นๆ พร้อมกับกิจกรรมชุมชนที่ได้หนุนใจให้พวกเราทำภารกิจของพระเจ้าต่อด้วยค่ะ

เรื่องเด่นประจำฉบับ



มอบทุนช่วยเหลือเพื่อการประกอบอาชีพ

ไม่มีจุดเริ่มต้นใดที่เล็กเกินกว่าจะเริ่มทำ ดังที่เราได้เห็นจากผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือจากโครงการมอบทุนช่วยเหลือเพื่อการประกอบอาชีพของโครงการรักษ์เด็ก มูลนิธิแอ็ดดร้าประเทศไทย เด็กหญิงส่วนใหญ่ในสถานสงเคราะห์ของเรานั้นมาจากกลุ่มชาติพันธุ์ อย่างที่เราทราบกันดีว่ามักจะมีประสบปัญหาเรื่องความยากจนที่มากกว่ากลุ่มคนอื่น ๆ ในประเทศไทยหลายเท่าตัว หลายคนในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ถัดมาคืองานหัตถกรรมตามครัวเรือน ในขณะที่คนอื่น ๆ เป็นแรงงานรายวัน ด้วยวงจรแห่งความยากจนที่เกิดขึ้นซ้ำๆ เราพบว่าชุมชนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กผู้หญิงนั้น ต้องการสร้างความก้าวหน้า เพื่อหาเลี้ยงชีพสำหรับตนเองและครอบครัว ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

การทำกิจกรรมชุมชนเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนให้ดีขึ้นนั้น เป็นอีกจุดประสงค์หนึ่งของโครงการรักษ์เด็ก ซึ่งในโครงการมอบทุนช่วยเหลือเพื่อการประกอบอาชีพนี้ เป็นการให้เงินทุนแก่ครอบครัวในชุมชนพื้นที่เป้าหมายของโครงการ ที่มีร้านค้า หรือ ทำไร่ ทำสวน ทำปอปลาอยู่เป็นทุนเดิม แต่ประสบปัญหา ทำให้รายจ่ายมากกว่ารายรับ ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ยากลำบาก ซึ่งในปีที่เราได้ให้เงินทุนแก่ 4 ครอบครัว ใน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ด้วยหวังว่าเงินทุนนี้จะทำให้พวกเขาได้มีโอกาสประกอบอาชีพต่อไป

โดยเงื่อนไขของโครงการทุนเพื่อการประกอบอาชีพนี้ ผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับการประเมินจากเจ้าหน้าที่โครงการทุกเดือน โดยเจ้าหน้าที่จะเข้าไปเยี่ยมติดตามความคืบหน้า และให้คำแนะนำในการเพิ่มรายได้ ในทางกลับกันพวกเขาจะแบ่งปันส่วนกำไรเล็กๆ น้อยๆ เข้าโครงการรักษ์เด็ก เพื่อที่โครงการฯ จะได้นำเงินนี้ไปทำงานในส่วนของการทำงาน พัฒนาชุมชนในด้านอื่นๆ ต่อไป โดยมีพวกเขาเป็นส่วนร่วมสนับสนุนการพัฒนาชุมชนของตนเอง สร้างชุมชนให้เข้มแข็งในอนาคต

ยกตัวอย่างครอบครัวที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนนี้ เธอเปิดร้านเล็กๆ ขายข้าวซอย และข้าวแรมพิน(อาหารพื้นบ้าน) ซึ่งโดยปกติแล้ว เธอจะต้องนำข้าวและถั่วเพื่อไปโม่บด โดยมีค่าใช้จ่าย 150 – 180 บาทต่อครั้ง บางวันเธอขายได้กำไรน้อยหรือไม่มีกำไร เธอไม่สามารถเปิดร้านได้เพราะไม่มีเงินนำข้าวและถั่วไปโม่บดที่ร้าน ตอนนี้ ด้วยเงินทุน เธอสามารถซื้อเครื่องโม่แป้งเองได้ ทำให้เธอได้เปิดร้านทุกวัน และยังสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ครอบครัวเธอโดยการรับไม้ข้าวและถั่วอีกด้วย

“การที่ได้ช่วยคนหนึ่งคน อาจจะทำให้โลกเปลี่ยนไม่ได้ แต่มันสามารถเปลี่ยนโลกของคนคนนั้นได้”

- Kodali Tanuja

ทัศนศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

ดังสุภาษิตจีนที่กล่าวไว้ว่า

“การเรียนรู้เป็นสิ่งที่ติดตามตัวไปตลอดชีวิต”

นอกจากการให้บ้านพักที่ปลอดภัยสำหรับเด็กผู้หญิงกลุ่มเปราะบางแล้วโครงการรักษ์เด็กยังส่งเสริมให้เด็กฯ ได้มีทักษะชีวิตในด้านอื่นๆ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณอีกด้วย

ด้วยการทรงนำของพระเจ้า บริษัทซีพีออลล์ที่ได้สนับสนุนจัดทริปทัศนศึกษาอาสาพาน้องๆ ในสถานสงเคราะห์ 14 คน ทั้งในจ.เชียงใหม่และเชียงรายด้วยการเปิดโอกาสให้พวกเขาได้เห็นและทราบว่ามหาวิทยาลัยที่พวกเขาสามารถเรียนไปด้วยและทำงานมีรายได้ไปพร้อมๆ กันได้ สำหรับสถานสงเคราะห์เด็กโครงการรักษ์เด็ก เราได้เลือกให้น้องใหม่ลี ที่ขณะนี้เรียนใกล้จะจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้ว เข้าร่วมทริปทัศนศึกษาที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ในครั้งนี้

ซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางนั้นได้รับการสนับสนุนจากบริษัทซีพีออลล์ทั้งหมด ซึ่งที่ผ่านมาจากบริษัทซีพีออลล์ก็ได้สนับสนุนทุนการศึกษารวม 54,000 บาทในช่วงระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา และนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นความร่วมมือในอนาคตที่ทางแอ็ดดร้าเล็งเห็นว่าสามารถทำงานร่วมกันเพื่อผลประโยชน์ของชุมชนได้ในอนาคต ซึ่งหลังจากกลับมาจากการทัศนศึกษา ใหม่ลีก็ได้ตัดสินใจที่จะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นในด้านการจัดการค้าปลีกที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

งานชุมชนเพิ่มเติม

แม้ว่าจะจะเป็นต้นปีที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 กลับมาระบาดรอบสอง ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย แต่โชคดีที่เราได้ลงชุมชนเพื่อจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการใน 3 หมู่บ้าน โดยมุ่งเน้นสร้างความตระหนักรู้และระมัดระวังตนเอง เพื่อนบ้านและลูกหลาน ในหัวข้อ “การป้องกันการค้ามนุษย์ สิทธิเด็ก และภัยจากสื่อออนไลน์” ก่อนการระบาดรอบสองจะเกิดขึ้น ซึ่งหมู่บ้านที่เราได้ลงไปทำกิจกรรมนั้นได้แก่ บ้านห้วยसानกลาง บ้านห้วยसानเก่า และ บ้านปางขอบห้วยชมพู ซึ่งมีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจากทั้ง 3 หมู่บ้าน 176 คน

กิจกรรมบริจาคของร่วมกับโรงเรียนนานาชาติเอ็กมัย

แม้จะเข้าสู่ฤดูหนาว แต่เราจะขอนำเสนอเรื่องราวที่อบอุ่นหัวใจด้วยกิจกรรมการบริจาคของจากโรงเรียนนานาชาติเอ็กมัยที่ได้ขนของมา 2 คันรถ ขับจากกรุงเทพฯ มายังโรงเรียนบ้านแม่മ്മม โรงเรียนเล็กๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ระหว่างหุบเขาใน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยโรงเรียนนี้เด็กๆ ยังกินนอนในวันที่มีเรียน และในช่วงเสาร์ อาทิตย์ หรือวันที่โรงเรียนปิด บางคนโชคดีมีพ่อแม่ซื้อมอเตอร์ไซด์มารับ ส่วนเด็กที่พ่อแม่มารับไม่ได้หรือไม่มีรถมารับเด็กที่โตกว่าจะพาเด็กเล็ก เดินข้ามภูเขาและลำธารเพื่อกลับบ้าน โดยของที่ได้นำมาบริจาคคือ เสื้อผ้ามือสองสภาพดีที่ซักทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว ของเล่นทั้งของเด็กเล็กและเด็กโต เครื่องเขียน และหนังสือ ซึ่งทางโครงการรักษเด็กได้ถือโอกาสในครั้งนี้ในการนำหนังสือที่ได้จากการรับบริจาคจากงานเมธัวบูคแฟร์ 2020 และหนังสือจากห้องสมุดในสถานสงเคราะห์โครงการฯ ร่วมบริจาคในครั้งนี้ด้วย



ขยายสวนผักอแกนิก

เมื่อเกิดการระบาดใหญ่ของไวรัสโควิด 19 ทั่วโลกได้หยุดหรือลดการทำกิจกรรมนอกบ้านเพื่อลดการระบาดและการติดเชื้อ เมื่อนักเรียนไม่ได้ไปโรงเรียนและบางอาชีพสามารถทำงานจากที่บ้านได้ ในขณะที่อีกหลายๆ คนต้องปิดกิจการและตงงาน ที่ KGS เราใช้โอกาสนี้ในการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะโครงการฯ ได้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะชีวิต เด็กๆ มีส่วนร่วมในการทำสวนผักอย่างขยันขันแข็ง เราได้ขยายแปลงปลูกผักอแกนิกของเราออกไปทางด้านหลังของบ้านพักอีก 21 แปลง เด็กๆ ทำงานกันหนักมาก ตั้งแต่เตรียมดินสำหรับปลูก เตรียมแปลงผัก กำจัดวัชพืช และเตรียมปุ๋ยคอกที่จะใช้ในสวน และลงเมล็ดพันธุ์

เราวางแผนที่จะปลูกพริก ค่ะน้า ต้นหอม พักชี พักบุง เห็ด กะหล่ำดอก กะหล่ำปลี พักกวาดตุง และพักทอง นอกจากปลูกเพื่อการบริโภคภายในสถานสงเคราะห์แล้ว บางส่วนที่นำมาทำอาหารไม่ทัน เราจะนำไปขายที่ตลาด ซึ่งกระบวนการนี้ จะช่วยให้เด็กๆ ของเรา ได้เรียนรู้การปลูกผักตั้งแต่แรกเริ่ม การได้เก็บผักที่ปลูกเองมาบริโภคและขายเพื่อสร้างรายได้ ซึ่งจะนำไปสู่ความรู้สึกภาคภูมิใจในงานที่ตนเองได้ลงแรงทำ ที่ได้เห็นผลของการทำงานหนัก ตั้งแต่การเตรียมการ จนถึงการเก็บเกี่ยวและการขาย

เป้าหมายของเราคือการขยายสวนผักให้มากขึ้นอีก สร้างรั้วรอบขอบชิด และสร้างโรงเรือนเพื่อปลูกผักที่สร้างรายได้ เช่น พักสลัดต่างๆ พักเคล พักหยวก เซลลารีเป็นต้น ซึ่งแน่นอนว่าเป็นผักปลอดสารทั้งหมด ขณะนี้ทางโครงการต้องการการสนับสนุนจากท่านเพื่อให้เราได้เริ่มทำรั้วและโรงเรือน ชื่อเมล็ดพันธุ์ที่ดี ชื่ออุปกรณ์ทำปุ๋ยอแกนิก อุปกรณ์ทำสวนอื่นๆ และสำหรับการดูแลต่อเนื่องตลอดอายุโครงการ เรากำลังระดมทุนผ่านเว็บไซต์ [gogetfunding](https://gogetfunding.com/help-girls-grow-organic-garden/) โดยมีเป้าหมาย 8,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 240x,xxx บาท) ท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กๆ ไปกับเราได้โดยการบริจาควันนี้!

กิจกรรมไฮไลท์

กิจกรรมวันกีฬาสี วันคริสต์มาส และวันปีใหม่

ก่อนที่วันคริสต์มาสจะมาถึง เราได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีขึ้นที่บ้าน โดยที่เราได้แบ่งออกเป็น 2 ทีม สีเขียวและสีแดง โดยสมาชิกในทีมมีทั้งเด็กๆ และเจ้าหน้าที่ โดยเราได้รับเกียรติจากอาจารย์ประเสริฐ อาจารย์ประจำโบสถ์พระพรสวรรค์ มาเป็นกรรมการตัดสินและมีส่วนร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ การแข่งขันเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเรารู้สึกได้ถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นขึ้นระหว่างเด็กๆ ด้วยกันเอง และระหว่างเด็กๆ และเจ้าหน้าที่

นอกจากนั้น เด็กๆ ยังได้รับพรในช่วงเวลาที่แสนจะพิเศษนี้ โดยเราได้รับการบริจาคจากผู้บริจาคที่ประสงค์ให้เด็กๆ ได้เฉลิมฉลองมีมูลค่าและได้เห็นต้นคริสต์มาสยักษ์ เด็กๆ โหวกเหวก พิชซ่า เราจึงพาเด็กๆ เข้าไปในเมืองเพื่อดูต้นคริสต์มาสและพาไปทานพิชซ่าที่ร้านอาหารอิตาเลียน สำหรับบางคนแล้ว นี่เป็นการทานอาหารนอกสถานสงเคราะห์ครั้งแรก และเป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้ทานอาหารอื่นๆ นอกจากพิชซ่าอีกด้วย นอกจากการทานอาหารแล้ว เด็กๆ ยังได้เรียนรู้ถึงมารยาทบนโต๊ะอาหาร และการใช้อุปกรณ์ให้ถูกต้องอีกด้วย



<https://gogetfunding.com/help-girls-grow-organic-garden/>

การประชุมสถานสงเคราะห์ประจำปี

สถานสงเคราะห์เด็ก โครงการรักษ์เด็ก มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะแจ้งท่านผู้อ่านทุกท่านว่า เราได้ผ่านมาตรฐานตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) ได้กำหนดไว้สำหรับสถานสงเคราะห์เด็กทั่วประเทศ และได้รับใบอนุญาตต่ออายุสถานสงเคราะห์เด็ก ซึ่งเราผ่านการประเมินทุกปี ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานการดูแลสุขภาพอนามัยของเด็กๆ ความปลอดภัยของตัวอาคาร ความสะอาด และอื่นๆ เรายังได้รับคำชมเชยและถูกยกให้เป็นสถานสงเคราะห์ตัวอย่างแก่สถานสงเคราะห์เด็กอื่นๆ ในจ. เชียงรายอีกด้วย



กิจกรรมในอนาคต

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 รอบที่ 2 ในประเทศไทย แม้ว่าจ. เชียงรายจะไม่มีผู้ป่วยรายใหม่เป็นเวลามากกว่า 30 วันแล้ว และไม่ได้ถูกจำกัดให้เป็นจังหวัดพื้นที่เฝ้าควบคุมระดัสูงที่สุด แต่กิจกรรมการรวมตัวนอกรบ้านยังคงเป็นไปตามระเบียบของการระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ไม่ว่าจะเป็นการสวมใส่หน้ากากอนามัย การล้างมือบ่อยๆ และการเว้นระยะห่างทางสังคม ซึ่งการลงพื้นที่บางแห่งยังคงมีการเฝ้าระวังการเข้าพื้นที่จากบุคคลภายนอก ทำให้การทำกิจกรรมลงชุมชนอาจจะลดน้อยลงไป อย่างไรก็ตาม เรายังคงทำงานหนักสำหรับการวางแผนการทำงานปีต่อไปของโครงการรักษ์เด็ก ที่มุ่งเน้นที่จะแก้ปัญหาเรื่องเด็กหญิงกลุ่มเปราะบาง และการเพิ่มความตระหนักรู้แก่ชุมชนเรื่องของความรุนแรง การค้ามนุษย์ สิทธิเด็ก และภัยออนไลน์อย่างต่อเนื่อง และเรายังเพิ่มความสำคัญกับกิจกรรมภายในสถานสงเคราะห์ เช่น การขยายแปลงปลูกผัก เป็นต้น

แม้ว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ทำหายสำหรับเจ้าหน้าที่โครงการที่จะลงพื้นที่เพื่อทำงาน แต่ยังมีบางพื้นที่ที่อนุญาตให้คนนอกเข้าไปได้ เพียงแต่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด ทำให้เราสามารถลงพื้นที่เพื่อติดตามผลกิจกรรมมอบทุนเพื่อการประกอบอาชีพได้

ช่องทางติดตามข่าวสารเพิ่มเติมของโครงการรักษ์เด็ก



office@adrathailand.org



+66 53 839 401 ext. 33



www.adrathailand.org



Keep Girls Safe, ADRA Thailand



Keepgirlssafeproject



@KGS_ADRA

